



ที่ รบ ๗๓๔๐๑/๑๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
อำเภอเมืองราชบุรี รบ. ๗๐๐๐๑

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างประตุน้ำแบบ ๒ ช่องในพื้นที่คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว  
เรียน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างประตุน้ำแบบ ๒ ช่อง ในพื้นที่คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว เพื่อแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ได้มีระบบดูแลควบคุมปริมาณน้ำเพื่อความมั่นคงด้านน้ำ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แผนงายย่อยผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ระบบดูแลน้ำภายในพื้นที่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่การเกษตร สร้างระบบระบายน้ำ ระบบกักเก็บน้ำ เป้าหมายความมั่นคงด้านน้ำ ให้มีการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นและการป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำฝนผิวคลองมีปริมาณน้ำมากเกินไป ต้องการลดมวลน้ำหลากเร่งระบายออกให้เร็วที่สุด ซึ่งระบบฝายน้ำล้นของหมู่บ้านที่ก่อสร้างใช้มาตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงฝายเดิมที่ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว ได้ร่วมกันบริจาคเงินระดมทุนสร้างฝายเป็นแบบกึ่งถาวรและพัฒนาขึ้นตามลำดับ ไม่มีในมาตรฐานแบบรูปรายการด้านวิศวกรรมชลประทาน ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาตามความต้องการของภาคประชาชนที่สรุปได้จากที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนกลุ่มผู้ใช้ น้ำ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำส่งหนังสือประสานขออนุญาตกับหน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา พร้อมทั้งขอประมาณในการก่อสร้างประตุน้ำแบบ ๒ ช่อง ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว จึงขอเสนอรายงานการประชุมสภาพปัญหาความต้องการของภาคประชาชนในพื้นที่ (สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้) เพื่อขอให้หน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาสำนักชลประทานที่ ๑๓ กรมชลประทาน ได้พิจารณาสนับสนุนแผนงานโครงการดังกล่าว ดำเนินงานให้เกิดผลแก่ประชาชนท้องถิ่นตำบลคูบัว เพื่อความมั่นคงของระบบจัดการน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ทิศทางการจัดการน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยการปรับปรุง สิ่งกีดขวางทางน้ำ การฟื้นฟู การวางแผนให้มีปริมาณน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ พัฒนาโครงข่ายน้ำเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน้ำเพื่อสร้างเสถียรภาพของน้ำต้นทุน จัดการด้านความต้องการให้สอดคล้องกับศักยภาพในแต่ละพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใดขอโปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพจธณศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขที่ 4454/๖3

โทร. ๐๓๒-๗๓๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๑

๐๓๒๖๖ ๒๖๖๓๖๓

โทรสาร ๐๓๒-๗๓๐๑๗๒ ต่อ ๑๐๓

๒๕ ๕.๑. ๖3

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kubua@kubua.go.th

Official stamp and signature box with fields for name, position, and date. The stamp contains the text: ปลัด, รองปลัด, หนังสือ, and งาน. There is a handwritten signature over the stamp.

บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว  
ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕  
ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา  
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.  
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หลักฐานใบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐๘ คน

เปิดประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพจฉณศล ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว เปิดประชุม ประชาคม ในการ  
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้น้ำเพื่อ  
การเกษตร ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบัว ประกอบด้วย ประชาชนหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และ  
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาข้าว สายคลองห้วยท่าช้าง – คลองสายใหญ่คูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันตามประเด็นคำถาม  
สำหรับแนวทางปฏิบัติการเพื่อให้ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของแผนงานและวิธีการประสาน  
ความร่วมมือตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิสัมพันธ์ของการวางแผนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

ระเบียบวาระที่ ๑

นายพจฉณศล ธนิกกุล

นายก อบต.คูบัว

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แจ้งเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการจัดประชุมประชาคมขึ้นในวันนี้

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สส.กุลวลี นพอมรบดี ตัวแทน สส.  
จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายก อบต.คูบัว หัวหน้าส่วนราชการ อบต.คูบัว นายณฤทธิ์  
สอนเพียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๓  
ตำบลคูบัว ได้ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบายน้ำในคลองระบาย  
น้ำหมู่ที่ ๓ มวลน้ำที่ไหลจากคลองสายใหญ่คูบัว (จากหมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓)  
ซึ่งทุกท่านเห็นตรงกันว่าอย่างไร้ชลประทานราชบุรี ทำระบบการระบายน้ำท้าย  
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ แทนฝายเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่อง  
ของการระบายน้ำได้คล่องตัว และเพื่อที่จะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือฤดูที่เรา  
ต้องการจะนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

นายพจฉณศล ธนิกกุล

นายก อบต. คูบัว

เรื่อง เพื่อพิจารณาโครงการที่ประชาชนในตำบลคูบัวได้รับความเดือดร้อน

- ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำเจ้าหน้าที่ที่จะมาร่วมตอบคำถาม เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจ ให้กับผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้รับรู้และเข้าใจในเรื่อง  
ของแผนงานและวิธีการประสานความร่วมมือ ตลอดจนบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ  
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการวางแผนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ท่านแรก  
เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตร นายวิลาศ จันทร์ศรี เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี  
ขอเชิญท่านได้พูดคุยกับและให้คำแนะนำกับผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ  
ได้รับรู้และเข้าใจในเรื่องของแผนงานและวิธีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา  
ขอเรียนเชิญครับ

นายวิลาศ จันทร์ศรี  
เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี

- สวัสดีครับ ท่านนายพจวรรณศล ธนิกกุล ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกท่าน ผมนายวิลาศ จันทร์ศรี เกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ในฐานะที่เคยเป็นคนที่ทำนาเหมือนกัน เรื่องปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้สำหรับการเกษตร ตัวผมเองก็เจอปัญหาเหมือนกัน คือเวลาที่ผู้ใช้น้ำข้างล่างจะใช้น้ำ ผู้ที่ใช้น้ำอยู่ข้างบน เขาไม่เปิดน้ำให้ก็เกิดปัญหาเหมือนกัน ช่วงที่เราจะหว่านข้าวเอาน้ำเข้ามาแล้วไม่มีน้ำหว่านข้าว เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของกลุ่มผู้ใช้น้ำ คือคือว่าต้องมีบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในการปิด - เปิดน้ำ ซึ่งเราต้องมีกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้มแข็งมีความรับผิดชอบจึงจะสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้น้ำในการเกษตรได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ในการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลคูบัว ของเรานี้ มีพื้นที่มากพอสมควรคือมีถึง ๒๘ % จากพื้นที่ ๑๐๐ % ถือว่ามากพอสมควร และการทำเกษตรนี่ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบัว และการที่เราจะเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบัว และตำบลใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเกษตร อย่างเพียงพอนั้น ก็อยู่ที่ว่าเราเสนอโครงการไป อบต.เสนอโครงการไป ชลประทานจะว่าอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่ในการส่งน้ำ ส่วนของเราก็มีแรงผลักดันอยู่แล้วอย่างน้อยก็ตัวแทนท่าน สส. ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับ

นายพจวรรณศล ธนิกกุล  
นายก อบต. คูบัว

- ผมขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมจากท่านเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี อีกนิดหนึ่งนะครับ ในพื้นที่ของเราที่เราจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้เพื่อการเกษตรกันในตอนนี้อยู่ ถ้ามีปัญหา เรื่องน้ำน้อย หรือน้ำท่วม ผู้ที่จะโดนตำหนิก็จะต้องเป็นผู้ที่ควบคุมปิด - เปิดน้ำทางข้างบน ซึ่งเราต้องมาพูดคุยกัน เกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงที่ต้องใช้น้ำพอเวลาน้ำมา คนที่อยู่บนต้นน้ำก็ปิดก่อน คนด้านล่างน้ำก็ไปไม่ถึงก็ไม่ได้น้ำ แต่ตามหลักควรจะให้ น้ำด้านล่างได้ก่อนให้ลงไปข้างล่างจนเต็ม จึงจะปิดน้ำด้านบน แต่ของเราไม่ใช่ ชาวนาที่อยู่ด้านบนได้น้ำก่อนแล้วปิดน้ำเลย เราต้องมาคุยกันว่าพอเวลาที่เกิดฝนตกหนักน้ำก็จะท่วม เราก็ต้องช่วยกันดูว่ามีสิ่งใดกีดขวางทางน้ำหรือไม่ ซึ่งทาง อบต.คูบัว ก็ได้ทำเป็นประจำทุกปี โดยการเอารถแบ็คโฮมาขุดโดยส่วนหนึ่งใช้งบประมาณของ อบต.คูบัว อีกส่วนหนึ่งประสานขอรถแบ็คโฮจาก อบจ.ราชบุรี และรถแบ็คโฮจากทหารช่าง จังหวัดราชบุรี เข้ามาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำที่อยู่ในคลองระบายน้ำ ซึ่ง ณ ขณะนี้เราก็จะมาดูและแก้ไขปัญหากัน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาน้ำที่วงแบบนี้แล้วเราจะต้องทำอย่างไร และตอนนี้ตัวแทนจากชลประทานฯ ได้มาอยู่ตรงนี้แล้ว ซึ่งตรงจุดนี้จะมีฝายกั้นน้ำอยู่ตรงท้ายของหมู่ที่ ๓ ซึ่งตรงนี้จำเป็นต้องมี ถ้าไม่มีฝายตัวนี้แล้วชาวนาที่ไม่สามารถนำน้ำเข้าไปใช้ในนาได้ แต่ฝายที่มีอยู่นี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต.คูบัวในการก่อสร้าง พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่สามารถใช้งบประมาณของ อบต.คูบัว ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมได้ ซึ่งในพื้นที่ต้องการจะให้ อบต.คูบัว เข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม หรือก่อสร้างฝายน้ำให้ใหม่ เพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำเพื่อนำไปใช้ในภาคการเกษตรได้อย่างเพียงพอในฤดูทำนา แต่เราก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากชลประทานฯ ถ้าชลประทานฯไม่อนุญาตในการใช้พื้นที่เราก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ดังนั้นในวันนี้ เราจึงต้องเชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากเกษตรอำเภอฯ หรือตัวแทนจากชลประทานฯ เพื่อเข้ามา

ช่วยกันแก้ปัญหาในพื้นที่ เพื่อชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการก่อสร้างฝายนี้ให้ได้มากที่สุด เช่นตอนที่ทาง อบต.คูบัว ขออนุญาตชลประทานแค่เฉพาะสะพานข้ามหมู่ที่ ๓ ผมก็ใช้เวลาไปถึง ๒ ปี จนงบประมาณของ อบต.คูบัว ตกไปแล้ว ทางชลประทานฯ ถึงมีหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างได้ เหมือนกับถนนหมู่ที่ ๑ สายหมู่บ้านปัญญาทร ขอไปตั้งหลายปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ งบประมาณ อบจ.ราชบุรี ตั้งแล้วตั้งอีก แต่ชลประทานฯ ใช้เวลานานมากเช่นเดียวกัน เพิ่งจะได้อนุมัติในปีนี้อเอง เช่นเดียวกันกับที่เราคุยปรึกษาหารือกันในวันนี้ คือชลประทานฯ ไม่ได้อนุญาตให้กับทางเรา เราก็ไม่ทราบว่าชลประทานฯ จะมาทำประตูน้ำในการปิด - เปิด ที่เหมือนกับบ้านท่าช้าง ม. ๑๐ ได้หรือไม่อย่างไร ขออนุญาตสอบถามแค่นี้ก่อน เพราะ อบต.คูบัว ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการในการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวน ๒ ช่อง เหมือนกับบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ถ้าท่านบอกว่าสามารถดำเนินการสร้างได้ ทาง สส.จังหวัดราชบุรี ในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน แก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้กับชาวบ้าน ท่านจะได้ดำเนินการช่วยผลักดันต่อไป ต่อไปขอเชิญตัวแทนจาก ชลประทานฯ ช่วยชี้แจงด้วยครับ

นางภัคกร แก้วมรกต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ก่อนที่จะแนะนำตัวแทนจากชลประทานฯ เนื่องจากท่านได้ย้ายมาดำรงใหม่ ยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัญหา หรือความเป็นมาแต่ก่อนของพื้นที่ และเกี่ยวกับการสร้างฝายอันนี้ขึ้นมา ว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ขอเชิญตัวแทนผู้นำชุมชน หรือชาวบ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ช่วยอธิบายหรือเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการประสบปัญหาว่ามีจุดไหน ท่านชลประทานฯ ได้ฟังจะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้รับฟังพร้อมทั้งนี้ภาพตามว่าเป็นตามนั้นหรือไม่หรือมีอะไรที่มีปัญหา มากกว่านั้นก็ให้ช่วยเสริมกันได้ค่ะ ขอเชิญค่ะ

นายณฤทธิ์ สอนเพียร  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

- จากประสบการณ์ที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ณ ขณะนี้ได้เจอเหตุการณ์จากการเกิดพายุฝน ซึ่งหลังเกิดจากเกิดพายุฝนได้ตก น้ำที่อยู่ด้านบนประตูปิด - เปิดทางบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ก็จะถูกปล่อยมาพร้อมกับปริมาณน้ำฝนที่ตกตอนนั้นด้วย แล้วไหลลงมาตามคลองระบายน้ำ มายังหมู่ที่ ๓ ซึ่งท้ายหมู่บ้านมีฝายน้ำล้นสำหรับกั้นน้ำอยู่ ๑ ฝาย ถัดจากฝายน้ำล้นก็จะไหลผ่านหมู่ที่ ๔ และตำบลบ้านไร่ แล้วลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ปัญหาของเราคือฝายน้ำล้นที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน จะมีประตูน้ำอยู่ด้านเดียว ซึ่งระบายน้ำได้ ทำให้การระบายน้ำช้า ระบายได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร ซึ่งก่อนหน้านั้นเกิดปัญหาคือน้ำท่วม เราจึงได้ประสานไปยังท่าน สส.กุลวลี นพอมรบดี ขอเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำเพื่อจะผลักดันน้ำให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมพีชไร้ ท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ด้านบนขึ้นไป ซึ่งได้แก่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ด้วยครับ ที่ผ่านมาราประสบปัญหาอย่างนี้อยู่เป็นประจำ จึงอยากจะร้องขอให้ชลประทานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากช่วยอนุมัติก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่อง เพื่อให้ระบายน้ำได้มากทดแทนฝายกั้นน้ำเดิมที่ชาวบ้านได้สร้างกันเองซึ่งระบายน้ำได้เพียงช่องทางเดียว

นายสัมฤทธิ์ แสงสี  
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลคูบัว

ซึ่งการก่อสร้างประตูปรับน้ำ จำนวน ๒ ช่อง ที่เราใช้เก็บกับน้ำได้นี้คือ ประเด็นหลักที่เราร้องขอต่อท่าน นาย อุต.คูบัว เพื่อให้มาทำการประชาคม กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตตำบลคูบัว ในวันนี้นั้นเอง ครับ  
- ผมอยากจะชี้แจงเกี่ยวกับประตูปรับน้ำของบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ดังนี้ครับ  
ประตูปรับน้ำ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐ ผมขอตั้งงบประมาณไปเมื่อ ๒ - ๓ ปีที่แล้ว ประตูปรับน้ำตัวนี้ อยู่ที่งบประมาณประมาณ ๖ ล้านบาท ขอปีนี้จะเอาปีหน้ามันไม่ได้ ต้องของบประมาณไปที่กรมชลประทานฯ ซึ่งทางชลประทานฯ ได้ประสานดำเนินการทำเรื่องของงบประมาณเข้าไปยังกรมชลประทานฯ ซึ่งประตูปรับน้ำตัวนี้ไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าในการปิด - เปิด

นายทวี อบเชย  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

- ส่วนพื้นที่หมู่ที่ ๔ ของผมเป็นพื้นที่รับน้ำของลำห้วยจำนวน ๒ ลำห้วยด้วยกัน ลำห้วยคูบัว หรือคลองสายใหญ่คูบัว) ไหลผ่านตั้งแต่ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ลงมาตรงพื้นที่หมู่ที่ ๔ และลำห้วยชินสีห์ ไหลผ่านตั้งแต่ หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๖ ลงมาตรงพื้นที่หมู่ที่ ๔ โดยสองลำห้วยนี้ น้ำจะไหลผ่านออกไปยังไม่แม่ น้ำอ้อม ออกที่ตำบลเวียงทูนในท้องที่อำเภอ วัดเพลง สำหรับหมู่ที่ ๔ นั้นไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เพราะว่าเป็นหมู่บ้านท้ายน้ำ ถ้าน้ำในแม่น้ำแม่กลองไม่หนุนขึ้นมา ก็จะไม่เกิดปัญหา ถึงหนุนขึ้นมา ก็เกิดปัญหา ไม่มากเท่าใดครับ

นายชาญวิทย์ ห่วงทอง  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒

- ส่วนพื้นที่หมู่ที่ ๒ มีปัญหาน้ำท่วมทุกปี ไม่ว่าจะ เป็นพื้นที่ในการทำการเกษตร เนื่องจากน้ำที่ไหลมาจากลำห้วยคูบัว ด้านบนหรือทางหมู่ที่ ๑๐ และต้องรับน้ำที่ไหลหลากมาจากหมู่ที่ ๗ ซึ่งอยู่ด้านบนหมู่บ้านขึ้นไปด้วย ประกอบกับมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ผ่านหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ ทำให้น้ำไม่สามารถระบายไปยังที่ใด เวลาฝนตกหมู่ที่ ๒ จึงเป็นที่พักน้ำของหมู่บ้านที่เหนือขึ้นไปของหมู่ที่ ๒ ซึ่งน้ำที่ไหลผ่านหมู่ที่ ๒ ไปยังหมู่ที่ ๓ ไม่ได้มีแค่ นี้ บางครั้งมาจากคลองของตำบล ดอนตะโก แล้วไหลคลองราชินีที่ขนานคู่ไปกับทางรถไฟ ลงมาที่หมู่ที่ ๒ แล้วไหลลงไปยังหมู่ที่ ๓ ไปยังฝายกั้นน้ำที่อยู่ทางท้ายหมู่บ้าน ด้วยมวลน้ำมากทำให้ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ได้ผลกระทบอย่างมากฝายไม่สามารถระบายน้ำได้ทันเวลา หน้าฝน และไม่สามารถกักเก็บน้ำได้พอในฤดูทำนาของชาวบ้าน ทางหมู่ที่ ๒ ก็อยากจะขอ และฝากให้กรมชลประทานฯ ช่วยดูแลเรื่องฝาย และหรือก่อสร้างประตูปรับน้ำให้กับพื้นที่ท้ายน้ำของหมู่ที่ ๓ ด้วยครับ

นางภัทกร แก้วมรกต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ท่านต่อไปขอเชิญอดีตท่านผู้ใหญ่สาธิต จินแบก ในฐานะที่ท่านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ และท่านได้พอจะทราบเกี่ยวกับฝายที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน และทราบปัญหาต่างๆ พอสมควร ขอเชิญค่ะ

นายสาธิต จินแบก  
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓

- สวัสดีครับ ขอแจ้งให้ทราบว่าฝายตัวนี้ที่แรกไม่มีน้ำใช้ก็ได้เรียกรั้วเงินจากชาวบ้านโดยได้เงินงบประมาณมาสร้างฝายตัวนี้ครั้งแรกเป็นเงิน ๑ แสนบาท พอดำเนินการก่อสร้างฝายแล้วเสร็จหลังจากนั้นทางผมก็ได้งบประมาณ ประมาณ ๒ แสนบาท มาดำเนินการปรับปรุง เนื่องจากเกรงว่าน้ำจะล้นฝาย

นางภักดิ์กร แก้วมรกต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุเมธ พระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โดยเสริมด้านหน้า แล้วได้ทำเสมอกับของเดิมเพื่อให้ น้ำล้นออกไป สาเหตุที่ น้ำท่วมทุกปีเพราะเวลาฝนตกมา น้ำท่วม ทางข้างบนเขาก็กักน้ำเพราะฝนตกเยอะ เขาก็ไม่เปิดน้ำระบายน้ำ น้ำก็เลยมาท่วมหมู่ที่ ๓

- มีใครเสนออะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างประตูระบายน้ำอีกหรือไม่คะ จากที่เราได้ฟังก็มีปัญหาจากกลุ่มผู้ใช้ น้ำในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพราะตลอด เส้นทางตั้งแต่ท่าข้างหมู่ที่ ๑๐ มาจนถึงท้ายหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ เขาจะกักเก็บน้ำไว้เพื่อทำนา ในโซนนี้ด้วย มันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำสำหรับทำนา ดังที่ได้พูดมาแล้วก่อนหน้านี้

- เราได้รับฟังความคิดเห็นไปแล้วจากท่านผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้าน การเกษตรว่าทิศทางการไหลของน้ำจากที่สูงมาหาที่ต่ำ จุดที่ต่ำที่สุดคือฝายท้าย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ แล้วหลังฝายน้ำล้นก็คือ น้ำที่ไหลผ่านจะไหลออกไปยังแม่น้ำอ้อม บรรจบกันที่ตำบลบ้านไร่ บ้านเวียงทูน ซึ่งคลองสายใหญ่คูบัวนี้จะสัมพันธ์กับระดับ น้ำขึ้นน้ำลงจากมวลน้ำในแม่น้ำแม่กลองหนุนเข้ามาระดับน้ำจึงมีเพียงพอตลอดปี ไม่มีแห้ง ส่วนที่อยู่หลังฝายน้ำล้น เกษตรกรทำนาทำสวนวิธีการขึ้นน้ำเข้านา เค้าจะใช้ปั้มน้ำสูบน้ำขึ้นโดยใช้เครื่องปั้มน้ำรถไถสูบน้ำขึ้นเป็นหลัก

เพราะไม่มีประตูปิด-เปิดน้ำคลองชลประทานควบคุมส่งน้ำเข้านา จุดนี้จะไม่ส่งผล กระทบเรื่องขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เพราะน้ำทางหลังฝายจะสัมพันธ์กับ ระดับของน้ำขึ้นน้ำลงดีอยู่แล้ว แต่สถานการณ์น้ำที่ไหลมาจากทางบ้านท่าข้าง หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัวก็จะไหลลงมาตามลำห้วยคูบัว

ไหลมาเรื่อยๆ จนมวลน้ำมารวมกัน ที่ฝายน้ำล้นท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ประโยชน์ ที่ได้รับจากฝายน้ำล้นจึงได้หลายหมู่บ้าน ทั้งหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ แต่ระหว่างที่ไหลผ่าน ลงมานั้นสองฝั่งลำห้วยคูบัวก็เต็มไปด้วยบ้านเรือนของชาวบ้าน สิ่งกีดขวางทางน้ำ ซึ่งถ้า น้ำมากเกินหรือการกักเก็บน้ำหรือการระบายน้ำของฝายไม่ดีพอก็อาจจะ เกิดปัญหาได้ในสถานการณ์ฝนตกหนักฝายน้ำล้นระบายไม่ทันเพราะช่องระบายแคบ ไม่สามารถระบายได้เร็วตามความต้องการ เพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้เชิญทุกท่านเข้า มาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากันนั้น อยากจะให้สำนักชลประทานฯ เป็นผู้ออกแบบประตูระบายน้ำแบบ ๒ ช่องให้กับท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ แทนฝายเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำ ได้คล่องตัวและเพื่อที่จะได้มีน้ำเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือฤดูที่เราต้องการน้ำไปใช้ เพื่อการเกษตรทำกิจกรรมต่างๆเป็นไปได้ใหม่ที่เราจะหาข้อสรุปว่าจะเสนอโครงการ ซึ่งทาง อบต.คูบัว ได้ไปหาข้อมูลจากโครงการของสำนักชลประทานฯต่างๆที่ทำ โครงการแต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัด เช่น โครงการที่เสนอขอไปยัง แผนยุทธศาสตร์ภาคที่ ๑ ซึ่งก็มีกลุ่มกาญจนบุรี ราชบุรีเป็นต้น ในวันนี้เราจะหา ข้อสรุปร่วมกันว่าเราจะจัดทำโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำจำนวนกี่ช่องก็ว่ากันไป ส่วนที่ว่า จะเป็นไปได้หรือไม่นั้น อยากให้ท่านนายก อบต.คูบัว ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น จะได้รับเอาปัญหาจากชาวบ้านนำไปทำเป็นโครงการเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอเชิญท่านนายกดำเนินการประชุมปรึกษาพูดคุยในเรื่องของความเป็นไปได้ เพื่อที่จะเสนอแผนงานโครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายพจภูมิศล อินิกกุล

นายก อบต.คูบัว

- ครับจากการที่ผมได้นั่งคุยนอกรอบกับท่านผู้แทนจากชลประทานฯ เบื้องต้นแล้ว ว่าถ้าเราจะก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ ตรงนี้ได้หรือไม่ได้อย่างไร

เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ฟังจากปากของท่านผู้แทนจากชลประทานฯ เอง พอท่านได้รับฟังแล้วผมจะขอสอบถามมติจากที่ประชุมแห่งนี้อีกครั้งว่าถ้าชลประทานฯ สามารถที่จะดำเนินการอนุญาตให้ทำได้ แล้วท่านมีความต้องการหรือไม่ ถ้าท่านมีความต้องการก็จะได้ขอมติเพื่อเป็นเอกฉันท์ แล้วทาง อบต.คูบัว ก็จะได้ทำเรื่องให้กับทางชลประทานฯ ไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไปขอเชิญท่านผู้แทนจากชลประทานฯ ครับ

นายธีรพงศ์ ดีเสมอ  
วิศวกรชลประทาน ฯ

- สวัสดีครับ ผม นายธีรพงศ์ ดีเสมอ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน โครงการ - ส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา กรณีที่สอบถามว่าชลประทานฯ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ นั้น เดียวนี้ทางชลประทานฯ ก็จะเป็นไปตามความต้องการของประชาชน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เป็นหลัก จะไม่มีการตั้งโครงการจากหน่วยงานเป็นคนตั้งขึ้นไปเพื่อจัดทำโครงการเอง ส่วนใหญ่เอามาจากประชาชนเห็นชอบพิจารณา ขั้นตอนการขออนุญาตก็คือต้องให้ทางท้องถิ่นทำเรื่องไปที่กรมชลประทานฯ หรือทางจังหวัดก็ได้ โดยแนบรายชื่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ที่จะทำประตูระบายน้ำตรงนั้น แล้วก็มาเสนอที่โครงการส่งน้ำราชบุรีฝั่งขวา โครงการฯ ก็จะผ่านไปจังหวัดราชบุรี แล้วจังหวัดราชบุรีก็ต้องผ่านไปสำนักงานที่ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีไม่สามารถพิจารณาเองได้ ต้องให้สำนักงานที่ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นคนพิจารณาว่าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ จะผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้าพิจารณาอนุมัติว่าผ่านแล้วก็ต้องลงมาพิจารณาหรือสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าพิจารณาพื้นที่ว่าได้แล้วจึงจะสามารถออกแบบในการก่อสร้างประตูระบายน้ำอีกครั้งหนึ่ง การที่จะขอโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเราไม่สามารถระบุได้ว่าก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบใด แต่เราอาจจะเขียนไปได้ว่าอยากได้ประตูระบายน้ำแบบใด ทางโครงการส่งน้ำราชบุรีฝั่งขวา จะเป็นผู้ออกแบบตามที่เราต้องการหรืออาจจะใกล้เคียงกับรูปแบบที่เราต้องการ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิศวกรรมด้วย บางครั้งเราอาจจะได้ประตูระบายน้ำตามรูปแบบนี้ แต่ทางออกแบบต้องดูจากสภาพพื้นที่ และหลักการของชลประทานฯ ว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากน้อยเพียงใด

นางภักดิ์ แก้วมรกต  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- สรุป ตามที่ท่านผู้แทนจากชลประทานฯ ได้ชี้แจงให้กับทุกท่านได้รับทราบ ทำให้เราได้ทราบถึงแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติในการที่ขอให้ทางหน่วยงานชลประทานฯ อนุญาตให้กับพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๒ ช่อง ตามที่ทุกท่านต้องการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้น้ำตรงนี้ได้ แต่ทั้งหมดต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการตามที่ทางตัวแทนจากหน่วยงานชลประทานฯ ได้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบ และเข้าใจไปแล้ว ซึ่งระยะเวลาในการประสานขออนุญาตนั้น เราคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งอย่างไรก็ตามทางเราก็คาดหวังว่าคงจะได้รับการอนุญาตจากทางหน่วยงานชลประทานฯ และมีตัวแทนจากท่าน สส.ที่อยู่ในพื้นที่ในการที่จะช่วยประสานขับเคลื่อนโครงการนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ตัวแทนจากสำนักงานฯ  
สส.กุลวลี นพอมรบดี

นายพจวรรณศล ธนิกกุล  
นายก อบต.คูบัว

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ปิดประชุม

- สวัสดีครับผมตัวแทนจากท่าน สส.กุลวลี นพอมรบดี ตรงนื้ออย่างที่ได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่ ขั้นตอนที่สำคัญคือการประชุมประชาคมวันนี้ และรายชื่อที่ต้องแนบไปพร้อมกันหนังสือที่จะส่งไปยังโครงการชลประทานราชบุรีฝิ่งขวา หรือส่งเรื่องไปยังชลประทานจังหวัดราชบุรีก็ได้ แล้วชลประทานจังหวัดราชบุรีก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วทางท่านนายก อบต.คูบัว ก็ต้องถ่ายสำเนาหนังสือดังกล่าวพร้อมใบปะหน้าส่งไปให้ทางผมด้วย ผมจะได้ดำเนินการติดตามให้ ว่าเรื่องไปถึงไหนอย่างไรบ้าง จะได้ช่วยประสานให้อีกทางหนึ่งขอบคุณครับ

- ครับ ตามที่ได้ดำเนินการทำเรื่องพูดถึงหลักการและเหตุผลในส่วนที่เกิดปัญหาผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว สิ่งที่เราขอเพื่อให้ชลประทานฯ ให้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๒ ช่อง ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว ว่าถ้าเราทำแล้วผลกระทบจะเป็นอย่างไร และพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์เท่าใด ถ้าไม่ทำหรือทำตรงนี้แล้วมันจะเกิดผลดี หรือว่าผลเสียอย่างไร สิ่งที่เราได้ประชุมประชาคมในวันนี้ โดยการที่เราได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่มาเพื่อปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ถ้าไม่มีตัวแทนจากหน่วยงานชลประทานฯ เข้ามาร่วมหารือด้วย และให้ข้อเสนอแนะ เราไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ถูกต้องได้ เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ผมขอมติที่ประชุมจากทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ว่าทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ให้นำส่งหนังสือเพื่อขอให้หน่วยงานชลประทานฯ ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ แบบ ๒ ช่อง ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว ถ้าเห็นด้วยผมขอให้ทุกท่านช่วยยกมือครับ ขอบคุณครับ

-มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำส่งหนังสือประสานขออนุญาตกับโครงการชลประทานราชบุรีฝิ่งขวา พร้อมทั้งของบประมาณในการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบ ๒ ช่อง ในพื้นที่ท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรี

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

เวลา ๑๙.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางภักกร แก้วมรกต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม

(นายพจวรรณศล ธนิกกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว



บันทึกภาพการจัดกิจกรรมจัดทำประชาคมตามระเบียบวาระเรื่องปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด  
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.  
ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดย นายพจวรรณกุล ธนิกกุล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคูบัว ประธานที่ประชุม  
ผู้แทนจากหน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี ผังขวา ท่านเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ท่านผู้แทนของ  
ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต ๑ เข้าร่วมรับฟังปัญหา คิดเห็นเห็น ความคาดหวังของประชาชน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓  
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ และเกษตรกรผู้ใช้น้ำคลองห้วยท่าช้าง-คลองอู่เรือ ที่มารวมประชุม ๑๐๘ คน เสนอขอรับการ  
สนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหการระบายน้ำคลอง บ้านหนองขันธุ์ หมู่ที่ ๓ โดยมีมติที่ประชุม เห็นพ้องกันในประโยชน์  
เพราะความต้องการโครงการนี้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งช่วยสร้างฐานราก ความมั่นคง ยั่งยืนทางด้านน้ำให้กับประชาชน  
ส่วนรวมหลายหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเห็นความสำคัญดังกล่าวเพื่อความมั่นคงด้านการจัดระบบน้ำ  
จึงเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบ ๒ ช่องในพื้นที่คลองชลประทาน หมู่ที่ ๓ ตำบลคูบัว  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีต่อไป



# ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

( หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ )

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์
1	พรนิตา ศรีรัตนโคก	121 ม.3 ต.ต.ปอ	พรนิตา	
2	กชกรวงษ์ อัมมิ่ง	63 ม.2 ต.ต.ปอ	กชกรวงษ์	
3	ฉัตรไพฑูริย์ แสนทวี	58 หมู่ 3 ต.ต.ปอ	ฉัตร	
4	กวีเอก พชรประทีป	83 หมู่ 3	กวีเอก	
5	วิเชียร อรรถศรี	69 หมู่ 3	วิเชียร	
6	สุวิมล นิลไพฑูริย์	22 ม. 2 / อ.อ.ม. ๖	สุวิมล	
7	เอกภพ นิลพัศ	๒ ม. 3	เอกภพ	
8	สุภาวดี อรรถศรี	หัวหน้าครัวเรือนตำบลต.ต.ปอ	สุภาวดี	อ.ม. ๖
9	จักรกรังคน (อ.อ.)	21 ม.3	จักรกรังคน	
10	อรรณดา อังเมือง	53 ม.๓	อรรณดา	
11	อรรณดา อังเมือง	๖ ม.3	อรรณดา	
12	สุวิมล อรรถศรี	3/3 ม.3	สุวิมล	
13	สุวิมล อรรถศรี	อ.ม. ๖	สุวิมล	
14	ทองสุขมา อรรถศรี	60 ม.3	ทองสุขมา	
15	ทองสุขมา อรรถศรี	9 ม.3	ทองสุขมา	
16	ทองสุขมา อรรถศรี	๗ ม.3	ทองสุขมา	
17	นภาพรพรหมลิขิต นิลพัศ	59 ม.3	นภาพร	
18	อรรณดา อังเมือง	3๗ ม. 3	อรรณดา	
19	อรรณดา อังเมือง	75 ม. 3	อรรณดา	

# ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

( หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ )

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์
20	นาง อ้ายแพง ช่างทอง	14 ม. 2	อ้ายแพง	0890210361
21	นางสาว นิตยา นามะ	65 ม. 2 หมู่ 2		087-7707781
x 22	นาง ชัยวรรณ อึ้งอเนก	วัดกรรณชโลภาม ต.ราชบุรุษ		086-5604297
23	นางสาว สุนทรินทร์ นามะ	81/1 ม. 10		
24	นางสาว อธิมา นามะ	99 ม. 3 / กรรณชโลภาม		085-2988355
25	นาง อรรณพ ทังอังกา	43/1 ม. 3		085-8260242
26	นาย อภิสิทธิ์ ตาขาว	60 ม. 3		
27	นาย สาทิต อังคณา	183/1 ม. 3		
28	นาย ทวี อดิชา	14/1 ม. 4		045-1998898
29	นาย ทวีป อดิชา	14/2 ม. 4 / หมู่ 2		061-6783154
30	นางสาว อธิมา นามะ	50/1 ม. 3		0861304966
31	นางสาว อภิรัตน์ เสงี่ยม	สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี		032-337470
32	นาย ชัยวัฒน์ อึ้งอเนก	<del>106 ม. 7</del>		
33	นาย อธิมา นามะ	85 ม. 4		
34	นาย อธิมา นามะ	27/2 ม. 4		
35	นางสาว อธิมา นามะ	16 ม. 3		
36	นาย สาทิต อังคณา	76/1 ม. 3		
37	นาง อรรณพ ทังอังกา	18 ม. 5		
38	นาย อธิมา นามะ	93 ม. 3		

# ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

( หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ )

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์
๓๙	พจนกัฏฐาน สุภาม	๓๐ ม. ๓ ต.ทุ่งโพธิ์ ๑๖๖		082-2473954
4๐	น.ส. น.น.น. น.น.น.	322-3 ต. ๑๖๐.		
41	นางพวงจันทร์ อติภพ	๙๘/๑ ม. ๓ / ต.หนองโพธิ์		
42	นาย น.น. น.น.น.	๓๑ ม. ๓ ต. หนองโพธิ์		๐๘๙-๕๑๘๕๕๙๒
43	นาย สุทธิ น.น.น.	๗๓ ม. ๔ บ้านโพธิ์		-
44	นาย สว่าง น.น.น.	๙๙/๒ ม. ๔ บ้านโพธิ์		-
45	นาย น.น. น.น.น.	๓๘ ม. ๓		
46	นาย น.น. น.น.น.	21-๓-7		
47	นาย น.น. น.น.น.	๘๒ ม. ๓		
48	นาย น.น. น.น.น.	68 ม. 3.		091-778 5618
49	นาย น.น. น.น.น.	52/๑ ม. 3		
๕๐	นาย น.น. น.น.น.	๓๗/๑ ม. 4		
๕๑	นาย น.น. น.น.น.	61 ม. 3		๐๕๕-2986833
๕๒	นาย น.น. น.น.น.	11 ม. 5		
๕๓	นาย น.น. น.น.น.	32 ม. 5		
54	นาย น.น. น.น.น.	31 ม. 5		
๕๕	นาย น.น. น.น.น.	11/1 ม. 5		
๕๖	นาย น.น. น.น.น.	๒๕/1 ม. 5		
๕๗	นาย น.น. น.น.น.	20/2		

# ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

( หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ )

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์
58.	นาย สุวัฒน์ สังเกต	39 ม. 3 / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	สุวัฒน์	
59.	นาง นพพร งามธรรม	61 ม. 1	นพพร	
60.	นาย พงษ์เทพ วัฒนโสภา	68/40 ม. 1	พงษ์	
61.	นางกมลทิพย์ งามธรรม	61 ม. 1	กมล	
62.	ร.ต.วันชัย สวัสดิ์	๗๙ ม. 3	วันชัย	
63.	ร.ต.อ.อภินันท์ อภิชาติ	51 ม. 3	ร.ต. อ.อ.	
64.	นาง รุ่งเรือง มีแสง	4	รุ่งเรือง	
65.	นางกานตนา ชัยนกร	วัดชัย 12	กานตนา	
66.	นางนภา ช่างเมือง	53 ม. 3	นางนภา	
67.	นาย อภิชาติ งามธรรม	20/1 ม. 3	อภิชาติ	
68.	นาง สิริลักษณ์ งามธรรม	6๗ ม. 2	สิริลักษณ์	
69.	นาย อภิชาติ งามธรรม	วัดชัย	อภิชาติ	098 5011472
70.	บรรณา มีแสง	39 ม. 3	บรรณา	
71.	อ.มาลิศ งามธรรม	๗2/1 ม. 3 / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	มาลิศ	0945724927
72.	โสภา งามธรรม	14/2 ม. 1 / ร.ต.ท. โสภา	โสภา	
73.	ธนสิทธิ์ งามธรรม	21/1 ม. 1 / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	ธนสิทธิ์	
74.	ปรียา แก้วผล	75 ม. 3	ปรียา	
75.	จำนอง มากสิน	93 ม. 2	จำนอง	
76.	สุพจน์ งามธรรม	53 ม. 3	สุพจน์	

# ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมหมู่บ้าน

( หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ )

ตามระเบียบวาระเรื่อง

ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ที่อยู่/ตำแหน่ง/หน่วยงาน	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์
77	สมพงษ์ ภูมิพงษ์	49/3 ต.บัว	สมพงษ์	081-1929013
78	ธีรเดช นามะณี	55/3 ต.บัว	ธีรเดช	
79	ทองขาว นันทาน	27/2 อ.บัว ต.บัว	ทองขาว	
80	ทองขาว ประเสริฐสิทธิ์	15 อ. 3 ต.บัว	ทองขาว	
81	ทองขาว นามะณี	22/3 ต.บัว	<del>ทองขาว</del>	
82	ธีรเดช นามะณี	17/5 ต.บัว	ธีรเดช	
83	ธีรเดช นามะณี	2/5 หมู่ 5 บ้านบัว	ธีรเดช	
84	ทองขาว นามะณี	47/5 ต.บัว	ทองขาว	
85	ทองขาว นามะณี	21/2 ต.บัว	ทองขาว	
86	ธีรเดช นามะณี	69/1 อ. 3 ต.บัว	ธีรเดช	
87	ทองขาว นามะณี	120 ม. ๑ ต.บัว	ทองขาว	083717095
88	ทองขาว นามะณี	43/2 อ. 3 ต.บัว	ทองขาว	
89	ธีรเดช นามะณี	21/3 ต.บัว	ธีรเดช	
90	ทองขาว นามะณี	ต.บัว อ.บัว ต.บัว	ทองขาว	092 8369294
91	ทองขาว นามะณี	หมู่ ๓ ต.บัว	ทองขาว	091-4919890
92	ทองขาว นามะณี	๗๘ หมู่ ๓ ต.บัว	ทองขาว	095-5054387
93	ทองขาว นามะณี	หมู่ ๓ ต.บัว	ทองขาว	086-8009695
94	ทองขาว นามะณี	หมู่ ๓ ต.บัว	ทองขาว	083 9030631
95	ทองขาว นามะณี	๑๕ อ. 3 ต.บัว	ทองขาว	061-7956863



เมื่อวันนี้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ###👍👍ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี พร้อมด้วย นายกพจรูณศล ธนิกกุล หัวหน้าส่วนราชการ อบต.คูบัว ผู้ใหญ่ธนฤทธิ์ สอนเพียร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกรรมการหมู่บ้าน ของบ้านหนองขันธุ์ หมู่ที่ ๓ ได้ลงพื้นที่ร่วมกันติดตามแก้ไขสถานการณ์การระบายน้ำในคลอง หมู่ที่ ๓ มวลน้ำที่ไหลจากคลองห้วยท่าช้าง หมู่ที่ ๑๐-หมู่ที่ ๒-หมู่ที่ ๓ ป้องกันน้ำท่วม ซึ่งทุกท่านมีความต้องการให้สำนักชลประทานฯ ทำระบบการระบายน้ำในคลองหลังบ้านอดีตท่านผู้ใหญ่สายัน จีนแบก ขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการทดน้ำ-การระบายน้ำคลองให้มีประสิทธิภาพ.....👉

